



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>ประเด็นการปฏิรูปประเทศระยะเริ่มต้น</p> <p>การปฏิรูปประเทศของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมาพบว่าบางประเด็นสามารถดำเนินการปฏิรูปได้ทันทีและบางประเด็นไม่สามารถดำเนินการปฏิรูปได้เนื่องจากขาดความเข้าใจที่ตรงกัน และยังพบปัญหาในกลุ่มบุคคลเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม นายกรัฐมนตรีจึงได้เน้นย้ำปัจจัยที่ส่งผลให้การปฏิรูปเกิดผลสำเร็จ คือ ปัจจัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปัจจัยความต่อเนื่องในการดำเนินการ ปัจจัยระยะเวลาและปัจจัยทรัพยากรที่เพียงพอ โดยนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกประเด็นการปฏิรูปในระยะเริ่มต้น มีดังนี้</p> <p>๑. การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยการผลักดันกฎหมาย มาตรการ และโครงการต่าง ๆ อาทิ การบังคับใช้พระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกหนี้ โดยการให้ความรู้ทางการเงินและการทำบัญชีครัวเรือน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า ๑๑ ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพและส่งเสริมการสร้างอาชีพ กฎหมายขายฝาก ที่สามารถแก้ไขปัญหาการสูญเสียที่ดินให้กับเจ้าหนี้ กฎหมายสถาบันการเงินประชาชน ที่ถือเป็นการเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับประชาชน และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่ส่งเสริมการออมให้กับประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก กว่า ๕ แสนคน มียอดเงินกองทุน กว่า ๓ พันล้านบาท เป็นต้น</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันพื้นที่ป่าของประเทศไทยลดลงเหลือเพียง ๑๐๐ ล้านไร่</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๒ ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมาย ๑๐ ปี ในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้รับร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ ควบคู่กับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการอยู่ในป่า ด้วยการจัดหาที่ดินทำกินให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ๕๔ จังหวัด ๑๕๒ พื้นที่ จำนวน กว่า ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ จำนวนประชาชนได้รับประโยชน์ กว่า ๓๖,๐๐๐ ราย ผ่านกลไกคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยได้ผลักดันกฎหมายที่สำคัญ อาทิ กฎหมายป่าชุมชน และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ของประชาชน ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม อาทิ ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม ผ่านกลไกพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งในอดีตมีผู้ยื่นคำขอรับค่าตอบแทนเพียงร้อยละ ๒๐ จากสถิติการแจ้งความของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อรัฐบาลได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิทธิตามกฎหมาย และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในการส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ราชการส่วนภูมิภาค ที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น สถานีตำรวจ หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ จากการดำเนินการมีผู้ยื่นคำขอรับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ ๖๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และร้อยละ ๘๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งรวม ๔ ปี มีผู้ยื่นคำขอรับค่าตอบแทนประมาณ ๗๐,๐๐๐ ราย ได้รับการอนุมัติแล้วประมาณ ๔๕,๐๐๐ ราย คิดเป็นงบประมาณช่วยเหลือ กว่า ๒,๓๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ กองทุนยุติธรรมถือเป็นกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับโอกาสในการต่อสู้คดีความ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ รัฐบาลได้ดำเนินการกระจายอำนาจให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกองทุนยุติธรรมได้สะดวกมากขึ้น ส่งผลให้มียอดประชาชนเข้าถึงกองทุนยุติธรรม กว่า ๑๐,๐๐๐ ราย และมียอดงบประมาณช่วยเหลือ กว่า ๓๕๑ ล้านบาท</p> <p>๔. การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและการป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ผลักดันให้นำมาตรการสำคัญ ๒ มาตรการมาใช้ในการแก้ไขปัญหา คือ (๑) โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือข้อตกลงซื่อตรงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ที่เน้นการเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและการสังเกตการณ์ของคณะผู้สังเกตการณ์ในการประชุมร่างเงื่อนไข (TOR) การประมูลกระบวนการเสนอราคา และการตรวจเอกสารในทุกขั้นตอน (๒) การจัดทำแอปพลิเคชัน</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>“ภาษีไปไหน” ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลการบริหารงบประมาณของภาครัฐ ทั้งนี้ รัฐบาลได้อนุมัติให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐสามารถจัดหาพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปร่งใส และสามารถสร้างความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถประหยัดงบประมาณได้ กว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท และในครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถประหยัดงบประมาณได้ กว่า ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกส่วนราชการ และร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส</p> <p>นอกจากนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริต และการเปิดช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สายด่วน ๑๑๑๑ ศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน ๑๕๖๗ แอปพลิเคชัน สายด่วนไทยนิยมยั่งยืน และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนข้าราชการเรียกรับผลประโยชน์ทั่วประเทศ สายด่วน ๑๒๙๙ อย่างไรก็ตามการป้องกันปราบปรามการทุจริตวิธีการที่ดีที่สุดคือ การปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนให้รู้จักความละเอียดต่อการทำบาป (หิริโอตฺตปปะ) และการรักษาศีล ๕ รวมถึงการปลูกฝังพฤติกรรมโตไปแล้วไม่โกงให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการเรียนการสอนในหลักสูตรของสถานศึกษา</p> <p>๕. การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ที่ผ่านมารัฐบาลได้ผลักดันให้เกิดการลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและประชาคมโลก วงเงินกว่า ๒.๔ ล้านล้านบาท ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางถนน ทางด่วน มอเตอร์เวย์ รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือ สนามบินและสถาบันขนส่งสินค้า โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐบาลได้ผลักดันด้านการลงทุนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องวงเงินกว่า ๑ ล้านล้านบาท อาทิ รถไฟเชื่อม ๓ ท่าอากาศยาน, รถไฟฟ้าสีแดงอ่อน - แดงเข้ม - สีม่วงใต้, รถไฟทางคู่ ระยะ ๒ จำนวน ๗ เส้นทาง, ปรับปรุงท่าเรือแหลมฉบัง, เส้นทางยกระดับ - ทางด่วน - มอเตอร์เวย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม กว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ในด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านการค้า e-Commerce จากการลงทุนข้างต้น ถือเป็น การปฏิรูประบบเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่จะส่งเสริมการพัฒนาใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>อาทิ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ การลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ถือเป็นต้นแบบความสำเร็จในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ชายแดน ๑๐ แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน ๕๑ โครงการ เป็นวงเงิน กว่า ๙,๐๐๐ ล้านบาท จากการลงทุนดังกล่าวรัฐบาลเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการภาครัฐในด้านการอำนวยความสะดวก และการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เพื่อให้การจัดอันดับ Ease of Doing Business ของประเทศไทยดีขึ้นและเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ</p> <p>๖. การปฏิรูปที่สามารถยกระดับการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและส่งเสริมการลงทุน อาทิ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เพื่อสร้างความสะดวกในการชำระเงิน การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียน กว่า ๔๐ ล้านบัญชี การปรับลดค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณธนาคารพาณิชย์ที่ให้ความร่วมมือในการปรับลดค่าธรรมเนียม สามารถสร้างความสะดวกให้กับภาคประชาชน และภาคธุรกิจในการทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อภาครัฐราชการ โดยระยะต่อไปรัฐบาลได้เร่งดำเนินการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ข้อมูลสวัสดิการสังคม และระบบการรับจ่ายเงินให้แก่ประชาชนให้สามารถรับประโยชน์ได้โดยตรง อาทิ ความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถจ่ายเงินอุดหนุนผู้ประสบภัยทางสังคมที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงไทยได้ทันทีสำหรับผู้รับเงินอุดหนุนที่ไม่มีบัญชีธนาคารจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี และในอนาคตผู้รับเงินอุดหนุนยังสามารถรับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผ่านบัตร e-Money ได้อีกด้วย</p> <p>จากการปฏิรูปการยกระดับในการให้บริการ ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริการภาครัฐอย่างกว้างขวาง อาทิ การพัฒนาแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ตั้งเป้าหมายการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกให้เหมาะสม ระยะ ๒๐ ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ รวม ๖ ล้านไร่ ซึ่งในช่วง ๕ ปีแรก สามารถดำเนินการได้กว่า ๑.๕ ล้านไร่ โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน ๘๘๒ ศูนย์ ทั่วประเทศ และเกษตรแปลงใหญ่เป็นกลไกขับเคลื่อน ในเฉพาะ พ.ศ. ปี ๒๕๖๑ มีเกษตรกรเข้าร่วม กว่า ๔๓,๐๐๐ ราย เป็นพืชเศรษฐกิจ กว่า ๑๖๐,๐๐๐ ไร่ เกษตรผสมผสาน กว่า ๘๑,๐๐๐ ไร่ ปศุสัตว์ กว่า ๑๘,๐๐๐ ไร่ และการประมง กว่า ๑,๑๐๐ ไร่ พร้อมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตสินค้าทางการเกษตรชนิดใหม่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรี</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ได้ยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน คือ ร้านค้าดิจิทัลชุมชนที่เป็นการยกระดับการบริหารร้านค้าปลีก ขยายผลจากเครือข่ายเน็ตประชารัฐ ให้สามารถทำการค้าออนไลน์ (e-Commerce) ประกอบด้วย ๓ ระบบงาน ได้แก่ ร้านค้า (e-Marketplace) ชุกรรรมการเงิน (e-Payment) และการส่งสินค้า (e-Logistics) โดยเริ่มจากร้านค้าประชารัฐสามัคคี ที่มีที่ตั้งเหมาะสมในพื้นที่โครงการเน็ตประชารัฐ กว่า ๒๕,๐๐๐ จุด โดยในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะทดลองจำหน่ายสินค้าเป้าหมาย จำนวน ๑๒๕ รายการ จาก ๑,๓๐๐ รายการสินค้าที่อยู่ในระบบ คาดว่าจะสร้างมูลค่าได้ กว่า ๖.๕ ล้านบาทต่อเดือน และเพื่อให้เกิดการบริหารราชการในอนาคตได้มีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (BIG Data) ที่ได้ดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศ ด้านข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ ให้สามารถเชื่อมโยงการบริหารข้อมูลภาครัฐทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชน</p> <p>๗. การส่งเสริมความเข้มแข็งและความปรองดองสมานฉันท์ในประเทศ ที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วน ผ่านกลไกนโยบายการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นในกระบวนการออกกฎหมาย การมีส่วนร่วมตามนโยบายต่าง ๆ อาทิ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ปัจจุบันมีการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้วยการร่วมกลุ่มกว่า ๓,๖๕๘ กลุ่มสามารถสร้างรายได้ กว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาท มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า ๖๐๐,๐๐๐ ราย การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ดำเนินการตามศาสตร์พระราชา ในแนวทาง “ระเบิดจากข้างใน” ด้วยการประชุมประชาคมรับฟังปัญหาระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยแก้ไขปัญหาผ่านการจัดสรรงบประมาณ กว่า ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันมียอดการเบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๘๕ การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จ “พีพีโมเดล” ที่สามารถจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากกว่า ๙๗๙ ล้านบาท ในระยะเวลา ๑ ปี ๙ เดือน จากเดิมที่สามารถจัดเก็บได้เพียง ๑ ล้านบาท ต่อปี และการดำเนินการสร้าง Smart City ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๒	<p>นายกรัฐมนตรีส่งความปรารถนาดี เนื่องในช่วงรอมฎอน ประจำปีอิหฺเราะหฺศักราช ๑๔๓๙</p> <p>เนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจำปีอิหฺเราะหฺศักราช ๑๔๓๙ นายกรัฐมนตรีขอส่งความปรารถนาดีถึงประชาชนคนไทยมุสลิมทุกคน พร้อมขอสนับสนุนคำแนะนำของคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการร่วมถือศีลอด ปฏิบัติศาสนกิจตามแบบอย่างศาสนาอย่างเคร่งครัด และดูแลครอบครัวให้มั่นคงตามแนวทางของศาสนา ในการลด ละ เลิก สิ่งเสพติดที่เป็นโทษ อบรมมุขทั้งปวงตลอดเดือนรอมฎอน พร้อมทั้งขอให้ประชาชนทุกคนร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธี โดยไม่ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อความไม่สงบ เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนเกิดความสงบสุข และให้เชื่อมั่นในคำสอนของทุกศาสนา ที่มุ่งหวังให้ทุกคนเป็นคนดี และคำถึงประโยชน์ของผู้อื่น ตลอดจนขอให้ประชาชนทุกคนนำหลักคำสอนของศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมกันลดความขัดแย้ง และปกป้องประเทศชาติให้รอดพ้นจากการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ</p>	กฮ.

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง